



คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. คำรับรองระหว่าง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายอโณทัย จุงใจ	ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้รับคำรับรอง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายอโณทัย จุงใจ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายอโณทัย จุงใจ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายอโณทัย จุงใจ ผู้ทำคำรับรอง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายอโณทัย จุงใจ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ผู้ทำคำรับรอง

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับคำรับรอง

เอกสารประกอบ คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ต.ค.๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒) ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)

ชื่อผู้ทำคำรับรอง นายอภัยชัย จุงใจ

ลงนาม

ชื่อผู้รับคำรับรอง นายณัฐ สุวรรณรัตน์

ลงนาม

ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยวัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน				
					๑	๒	๓	๔	๕
๑	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ข้อสั่งการที่สำคัญ	๓๐	ระดับ	ดำเนินการ ได้ครบทุก ขั้นตอน	ดำเนินงานตาม นโยบายของ กระทรวงเกษตรและข้อ สั่งการที่สำคัญได้ ขั้นตอนที่ ๑	ดำเนินงานตาม นโยบายของ กระทรวงเกษตรและ ข้อสั่งการที่ สำคัญได้ขั้นตอน ที่ ๑-๓	ดำเนินงานตาม นโยบายของ กระทรวงเกษตรและ ข้อสั่งการที่ สำคัญได้ขั้นตอน ที่ ๑-๔	ดำเนินงานตาม นโยบายของ กระทรวงเกษตรและ ข้อสั่งการที่ สำคัญได้ขั้นตอน ที่ ๑-๕	
๒	ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	๒๐	ระดับ	ดำเนินการ ได้ครบทุก ขั้นตอน	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตร และสหกรณ์ ของจังหวัดได้ ขั้นตอนที่ ๑-๒	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของ จังหวัดได้ ขั้นตอนที่ ๑-๓	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของ จังหวัดได้ ขั้นตอนที่ ๑-๔	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของ จังหวัดได้ ขั้นตอนที่ ๑-๕	
๓	ระดับความสำเร็จในการกำกับควบคุม ดูแล การ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	๑๕	ระดับ	ดำเนินการ ได้ครบทุก ขั้นตอน	ดำเนินการได้ ขั้นตอนที่ ๑	ดำเนินการได้ ขั้นตอนที่ ๑-๒	ดำเนินการได้ ขั้นตอนที่ ๑-๓	ดำเนินการได้ ขั้นตอนที่ ๑-๔	

ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยวัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน				
					๑	๒	๓	๔	๕
๔	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเปิดเสรี	๑๕	ร้อยละ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	
๕	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	๑๐	ร้อยละ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒	การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔	การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖	
๖	ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	๑๐	ร้อยละ	ประเมินผล การปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ประเมินผล การปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ประเมินผล การปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประเมินผล การปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ประเมินผล การปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	
	รวม	๑๐๐							